



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่  
เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ของจังหวัดแพร่ ที่ค้างชำระราคาออกประมูลพร้อมกับการ  
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ หมวดอักษร กฉ

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไข  
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่  
เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมการขนส่ง  
ทางบก ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๑๗/ว๖๕๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การแก้ไขและออกประกาศ  
กรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ  
ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม โดยการนำหมายเลขทะเบียนรถออก  
ประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ให้กำหนดราคาเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระของหมายเลขทะเบียนนั้น และ  
หากหมายเลขใดไม่มีผู้เสนอราคาให้เสนอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการ  
ขนส่งทางบกมอบหมายนำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลพร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียน  
ตามปกติ และกรมการขนส่งทางบกได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่  
เกินเจ็ดคน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยให้จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในสถานการณ์พิเศษ  
เป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว

เนื่องจากจังหวัดแพร่ได้มีการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่  
นิยมของประชาชนในเขตจังหวัดแพร่ หมวดอักษร "กฉ" เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายหลังปรากฏ  
ว่าผู้ชนะการประมูลบางหมายเลขไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งสำนักงานขนส่ง  
จังหวัดแพร่ได้นำหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่มี ๔ หมายเลขที่ไม่มี  
ผู้ใดสนใจเข้าเสนอราคา ได้แก่ หมายเลข 2,4,888 และหมายเลข 3333 ดังนั้นเพื่อเป็นการเร่งรัดจัดเก็บรายได้  
จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จึงให้นำหมายเลขทะเบียนรถ ทั้ง ๔ หมายเลขดังกล่าว ออกประมูลใหม่  
พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ของจังหวัดแพร่ หมวดอักษร กท  
ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระ  
ราคา ให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการ  
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  
เจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หากผู้ชนะการประมูลรายเดิมประสงค์จะได้สิทธิในหมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูล  
ใหม่ดังกล่าว ให้ชำระราคาค่าหมายเลขให้ครบถ้วนก่อนวันทำการประมูลไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๓. กรมการขนส่งทางบกขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกนำหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวออก  
ประมูลใหม่ หากหลังจากออกประกาศนี้ผู้ชนะการประมูลรายเดิมได้ชำระราคาตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่ง  
ทางบกกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวสามารถลงทะเบียนและเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายมานพ พุทธวงศ์)  
ขนส่งจังหวัดแพร่

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่  
เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดแพร่ ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่  
พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ หมวดอักษร กท

หมวด	กลุ่ม	หมายเลขทะเบียนรถที่จะนำออกประมูลใหม่						จำนวนเลข
กฉ	1	3333					1	
กฉ	2	2	4	888			3	

หมายเหตุ ๑. ประมูลทางอินเทอร์เน็ต [www.tabienrod.com](http://www.tabienrod.com) (เท่านั้น) โดยสามารถลงทะเบียนและเสนอราคาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕